

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết cán bộ và nhân dân phường Trần Hưng Đạo.



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trần Hưng Đạo.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình.

* Sáng ngày 27/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, chúc tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình.

Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình báo cáo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2023, nhất là thời điểm đầu năm mới và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, Đài đã xây dựng nhiều chương trình đặc sắc trên các mặt, các lĩnh vực, khai thác những kết quả tình Thái Bình đạt được trong năm 2023, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông... Tích cực triển khai các chương trình với nội dung phong phú đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Năm 2023, Thái Bình đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực. Đóng góp vào thành tích chung ấy có vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí, trong đó có Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, nhất là trong việc truyền tải các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình năm mới an khang, thịnh vượng, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra trong năm 2024.

* Sáng ngày 27/1, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp tặng quà tết hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn hai huyện Đông Hưng, Hưng Hà.

210 suất quà của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất nhập khẩu Phú Hưng và Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình đã được đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo hai huyện và đại diện các doanh nghiệp trao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật tại thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) và xã Chí Hòa (Hưng Hà).

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc các gia đình đón tết cổ truyền an lành, hạnh phúc. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật.

* Ngày 27/1, đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh

ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các vị chức sắc Phật giáo tiêu biểu.

Tại tổ đình chùa Đồi Lãm, xã Quang Bình (Kiến Xương), đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, động viên và chúc tết Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đức, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Bày tỏ sự trân trọng những đóng góp và tâm huyết với Phật sự của Đại lão Hòa thượng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc Đại lão Hòa thượng năm mới luôn dồi dào sức khỏe, bình an, thân tâm an lạc, hoàng dương Phật pháp, tiếp tục dẫn dắt, hướng dẫn các tăng, ni, Phật tử đồng hành, đóng góp cho hòa bình, tiến bộ, đoàn kết và phát triển của đất nước, trong đó có tỉnh Thái Bình.

Cũng trong ngày 27/1, đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các địa phương.

* Sáng ngày 27/1, tại xã Tây Sơn (Kiến Xương) đồng chí Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng 100 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, đón tết vui tươi, đầm ấm.

* Sáng ngày 27/1, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Thanh Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã trao hơn 500 suất quà tết cho

người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã trao 183 suất quà cho các bệnh nhân phong đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu cơ sở xã Vũ Văn và một số trẻ mồ côi trên địa bàn xã Vũ Văn (Vũ Thư); phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh trao 150 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam gián tiếp có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao 150 suất quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh và trao 50 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

* Sáng ngày 27/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Thái Bình phối hợp với Hội CCB tỉnh và Hội Doanh nhân CCB tỉnh tổ chức trao quà tết cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi trao quà, lãnh đạo Hội CCB tỉnh và Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã trao 27 suất quà tết cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đến các hội viên CCB, tiếp thêm động lực để các hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón xuân mới vui tươi, đầm ấm.

* Sáng ngày 27/1, Quý Thiện Tâm, Báo điện tử VTC News phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tổ chức trao quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

200 suất quà tết của Quý Thiện Tâm, Báo điện tử VTC News đã được

trao tới các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Việc trao quà tết là hoạt động được hai đơn vị duy trì thường xuyên mỗi dịp tết đến xuân về với mong muốn tất cả người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được đón tết đầm ấm, vui vẻ.

* Sáng ngày 27/1, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Tây Nguyên anh hùng tại các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Đại diện Công ty đã đến thăm và trao tặng 8 suất quà tết tới 8 mẹ Việt Nam anh hùng hiện đang sinh sống tại các địa phương của huyện Quỳnh Phụ. Cùng với tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Quỳnh Phụ, trong hai ngày 27 - 28/1, Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Tây Nguyên đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng của các huyện, thành phố với mong muốn các mẹ khỏe vui, sống khỏe, đón tết vui vẻ bên con cháu.

* Chiều ngày 27/1, tại Công ty TNHH Hợp Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình), Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân chia sẻ" và trao quà tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã trao 200 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

"Tết sum vầy" là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm chăm lo

của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động mỗi dịp tết đến xuân về. Triển khai thực hiện chương trình "Tết sum vầy", 10 năm qua (2014 - 2023), Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã trao 19.286 suất quà với tổng trị giá hơn 10,4 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

* Chiều ngày 27/1, tại Công ty Cổ phần May HNF, xã An Tràng (Quỳnh Phụ), Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân chia sẻ" và trao quà tết cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động huyện đã trao 872 suất quà với tổng số tiền 436 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động thuộc 79 công đoàn cơ sở. Ngoài các suất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, 168 công đoàn cơ sở của huyện đã trích kinh phí chăm lo tết cho trên 20.000 đoàn viên, người lao động với tổng trị giá trên 5,3 tỷ đồng và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí như: bốc thăm trúng thưởng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian... cho đoàn viên công đoàn tham gia.

Năm 2024 là năm thứ mười, chương trình "Tết sum vầy" được Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức. Qua 10 năm đã có 28.572 lượt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở được tặng quà với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, qua đó giúp người lao động đón tết vui vẻ, đầm ấm và tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nỗ lực đưa nước đổ ải vụ xuân

Từ 0 giờ ngày 23/1, liên hồ thủy điện xả nước đợt 1 phục vụ các địa phương lấy nước làm đất gieo cấy lúa xuân. Tranh thủ kỳ triều cường, ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương đồng loạt lấy nước vào hệ thống, bảo đảm đổ ải, làm đất gieo cấy lúa xuân đúng thời vụ.



Công Tân Độ thuộc hệ thống thủy nông Nam mở hết khẩu độ để khai thác tối đa khả năng lấy nước tự chảy.

Trạm bơm Phúc Thượng thực hiện tưới cho 80ha cây màu xuân của xã Vũ An và tiêu cho 135ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Vũ An, Vũ Lễ (Kiến Xương). Thực hiện chiến dịch làm thủy lợi đồng xuân 2023 - 2024, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đã tiến hành kê gia cố bờ kết hợp nạo vét sông dẫn vào bể hút của trạm bơm Phúc Thượng với chiều dài trên 200m, tạo thuận lợi cho việc lấy nước đổ ải vụ xuân 2024. Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ An cho biết: Sông dẫn được nạo vét, kê bờ đã tăng lưu lượng dòng chảy về các trạm bơm,

đáp ứng được năng lực tưới. Nếu như trước đây, trạm bơm chỉ vận hành được tối đa 2 máy thì nay ở vụ đổ ải này có thể chạy tới đa 3/3 máy bơm với tổng công suất 3.600m³/giờ. Tại địa phương, trước khi bước vào thời kỳ đổ ải, 5/5 thôn đã hoàn thành nạo vét 26km kênh mương cấp 2 và trên 11km kênh cấp 1. Ngoài ra, HTX tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống cống bi đập ứng tối đa khai thác nước tự chảy. HTX chỉ đạo các thôn đưa máy xuống làm đất với phương châm nước về tối đầu bữa ngà tới đó.

Ông Phạm Quốc Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình cho

biết: Tuy được nhận định là một năm khó khăn về nguồn nước song ngay trong ngày đầu đợt xả nước lần 1 này trùng với kỳ triều cường nên mực nước trong hệ thống các sông trực khá cao, thuận lợi để các công trình thủy lợi vận hành lấy nước vào hệ thống. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị phân công cụ thể từng cán bộ, công nhân viên thường trực tại các công trình cống, trạm bơm, vận hành công trình tuân thủ đúng theo quy trình vận hành đã được ban hành. Trong quá trình vận hành phải quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn, ghi chép đầy đủ số liệu, đặc biệt là kiểm tra độ mặn. Công ty đã pha và cấp thuốc thử mặn cho toàn bộ các công trình, đồng thời tổ chức tập huấn công tác thử mặn, kiểm tra mặn đối với toàn bộ thủ công qua đề vùng ảnh hưởng mặn để bảo đảm chất lượng nước tốt nhất khi lấy vào hệ thống.

Ngày 28/1, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình vận hành 4 trạm bơm tưới, mở 27 cống lấy nước. Ông Đỗ Xuân Vinh, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm nguồn nước phục vụ đổ ải, Công ty đã tiến hành bảo dưỡng sửa chữa toàn bộ hệ thống máy đóng mở các cống lấy nước, bảo dưỡng toàn bộ máy bơm, kiểm tra sửa chữa hệ thống điện. Tiến hành nạo vét, kê gia cố một số kênh dẫn trạm bơm, nạo vét một số tuyến kênh tưới, hoàn thành kế hoạch thủy lợi đồng xuân theo đúng tiến độ, kịp thời đưa công trình vào phục vụ sản xuất. Đặc biệt, chỉ đạo các đơn vị tiến hành giải phóng bề

bề mặt cản trên toàn bộ hệ thống kênh trục thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm dòng chảy thông thoáng. Chúng tôi phấn đấu kết thúc đợt xả nước lần 1 sẽ lấy nước cho cơ bản diện tích gieo cấy trong hệ thống.

Theo kế hoạch, lịch lấy nước đợt 1 sẽ có 8 ngày (từ ngày 23/1 đến hết ngày 30/1), tuy nhiên, trên cơ sở tình hình thực tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ rút ngắn 2 ngày lấy nước trong đợt này để tiết kiệm nguồn nước. Như vậy, dự kiến năm nay tổng lượng nước xả phục vụ đổ ải gieo cấy lúa xuân sẽ dưới 3,5 tỷ mét khối và là năm xả nước thấp nhất trong các vụ đồng xuân.

Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Để lấy nước hiệu quả, Chi cục Thủy lợi đề nghị hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình và các địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 17/1 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân; phân công cán bộ, công nhân thường trực 24/24 giờ tại vị trí công trình, kiểm tra độ mặn tại vị trí công trình, không để nước xâm nhập vào nội đồng, tận dụng thời gian này để lấy nước vào hệ thống, khai thác tối đa khả năng tự chảy và vận hành các trạm bơm điện đổ ải đại trà đồng thời tích trữ nước vào hệ thống. Tổ chức kiểm tra, thường xuyên theo dõi lớp nước trên mặt ruộng, quản lý tốt các bờ vùng, bờ thửa, hạn chế tối đa tổn thất nước do rò rỉ, thất thoát gây hạn cục bộ.

Đến 15 giờ ngày 28/1, diện tích có nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 65.541ha, bằng 88,3% kế hoạch. Theo đánh giá, nguồn nước có chất lượng tốt, mực nước trong hệ thống kênh trục tương đối thuận lợi cho công tác vận hành các cống lấy nước. Dự kiến kết thúc đợt xả nước lần 1, Thái Bình cơ bản lấy đủ nước phục vụ làm đất, gieo cấy lúa xuân.

NGÂN HUỖN

Tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh



Học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan (Đông Hưng) tìm hiểu kiến thức pháp luật liên quan đến an toàn giao thông.

Chiều ngày 27/1, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông, Luật số 14 của Quốc hội, Nghị định số 137 của Chính phủ tại Trường THPT Bắc Đông Quan (Đông Hưng).

Gần 200 cán bộ, giáo viên, học sinh đại diện của nhà trường đã được cán bộ Công an tỉnh thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thời gian qua, các lỗi thường xuyên vi phạm của học sinh khi tham gia giao thông, các nội dung của Luật số 14 và các văn bản có liên quan; phổ biến những điểm mới của Nghị định số 137 của Chính phủ về các trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo nổ; các hành vi bị nghiêm cấm về sử dụng pháo...

Qua buổi tuyên truyền giúp giáo viên và các em học sinh nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự

an toàn giao thông; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ, không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kịp thời nhận diện, phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng pháo. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên nhà trường trong công tác phối hợp với gia đình quản lý, giáo dục các em học sinh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, nhất là thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhân dịp này, 10 suất quà tết đã được Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao tặng, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

TRINH CƯỜNG